

Số ~~36~~./BC-VHTT

Tiểu Cần, ngày ~~13~~ tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO

Về tình hình các cơ sở tôn giáo và người dân đang sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) và kiểm tra các dịch vụ game online gần trường học trên địa bàn huyện Tiểu Cần

I. Tình hình các cơ sở tôn giáo và người dân đang sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

Thực hiện Công văn số 84/STTTT-BCXB về việc báo cáo tình hình thực hiện TVRO ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Sở Thông tin Truyền thông tin tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiểu Cần phối kết hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh và các ngành liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước, kiểm tra các chùa và hộ dân sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh TVRO không đúng qui định của pháp luật.

Qua kiểm tra trên địa bàn huyện Tiểu Cần có 25 cơ sở và hộ dân đang sử dụng loại ăng ten TVRO trái phép, đoàn kiểm tra đã tuyên truyền, vận động các cơ sở tôn giáo và hộ dân tháo dỡ ăng ten TVRO đã lắp đặt và không sử dụng lại, qua vận động các cơ sở tôn giáo và hộ người dân hứa sẽ tháo dỡ nhưng đến nay vẫn còn một số cơ sở và hộ dân chưa tháo dỡ.

Nguyên nhân

Do các cơ sở tôn giáo và hộ dân là người dân tộc khmer, những hộ này cho rằng loại ăng ten mà họ lắp đặt là để xem chương trình ca múa nhạc dân tộc của các đài như: Campuchia, philipin, Thái Lannhằm phục vụ nhu cầu giải trí.

Kiến nghị

Từ tình hình trên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiểu Cần kiến nghị Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh phối kết hợp với các ngành chuyên môn của tỉnh hỗ trợ, nhằm buộc các cơ sở và hộ người dân này tháo dỡ ăng ten, chấp hành chủ trương pháp luật của nhà nước.

Tên đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin
Huyện Tiểu Cần

**BẢNG THỐNG KÊ HỘ SỬ DỤNG TVRO KHÔNG ĐÚNG
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT**

(Theo Công văn số 84/STTTT-BCXB
Ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Sở TT-TT)

Sô TT	Họ và tên hộ hoặc Cơ sở tôn giáo (Chùa khmer)	Địa chỉ (Áp (khóm), xã, phường)	Số lượng Ăng ten chảo (TVRO) đang sử dụng	Lắp đặt vào ngày tháng năm (Nếu có)	Ghi chú (Tăng giảm so với năm trước)
01	Chùa Đại Mong	Đại Mong - Phú Cần	01		
02	Chùa Ô Trao	Ô Trao - Hiếu Tử	01		
03	Chùa Sóc Dừa	Sóc Dừa - Tân Hòa	01		
04	Chùa Tân Trung Giông	TT Giông - Hiếu Trung	01		
05	Chùa Cầu Tre	Cầu Tre - Long Thới	01		
06	Thạch Bô (Ran)	Cầu Tre - Phú Cần	01		
07	Thạch Hai	Đại Trường - Phú Cần	01		
08	Thạch Tâm	Đại Mong - Phú Cần	01		
09	Thạch Thị Sa Phonl	Cầu Tre - Phú Cần	01		
10	Thạch Đẹp	Cầu Tre - Phú Cần	01		
11	Thạch Lành	"	01		
12	Thái Sơn	"	01		
13	Thạch Khene	Đại Mong - Phú Cần	01		
14	Kim Danh	Cầu Tre - Phú Cần	01		
15	Thạch Nhân (Mện)	"	01		
16	Trần Na Ka Ri	"	01		
17	Thạch Si Phone	"	01		
18	Thái Thị Dem	"	01		
19	Thạch Văn Sai	"	01		
20	Thạch Ni Sone	"	01		
21	Thạch Sa Mi	"	01		
22	Thạch Sa Quan	"	01		
23	Thạch Văn Da	"	01		
24	Thạch Chum Nô	"	01		
25	Kim Huyền	"	01		
26	Thạch Danh	Sóc Dừa – Tân Hòa	01		
27	Thạch Sol	"	01		

2. Về việc kiểm tra các dịch vụ game online gần trường học trên địa bàn huyện Tiểu Cần

Ngày 15 tháng 6 năm 2012 Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh phối hợp với Phòng VH TT huyện Tiểu Cần kiểm tra các dịch vụ game online gần trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Tiểu Cần.

Qua kiểm tra đã lập biên bản đối với một số vụ vi phạm như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh - xã Hiếu Trung, dịch vụ game online cách Trường học 180 mét. Đoàn lập biên bản đối với hành vi vi phạm của dịch vụ và không cho phép dịch vụ tiếp tục hoạt động.

2. Ông Trang Văn Đâu - ấp Ngãi Trung xã Tập Ngãi, dịch vụ có 9 máy, cách trường THCS Tập Ngãi 60 mét. Dịch vụ không niêm yết: Nội qui; bảng giá; giờ mở đóng cửa; bình chữa cháy; tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy; nội qui phòng cháy chữa cháy; Hợp đồng đường truyền; không phần mềm quản lý máy; không sơ đồ phòng máy. Đoàn lập biên bản đối với hành vi vi phạm của dịch vụ và không cho phép hoạt động.

3. Bà Phạm Thị Huyền Thi - ấp Ngãi Trung xã Tập Ngãi, dịch vụ có 10 máy, cách trường THCS Tập Ngãi 80 mét. Dịch vụ không niêm yết: Nội qui phòng máy; Bảng giá; không phần mềm quản lý máy; không sơ đồ phòng máy; không niêm yết giờ mở đóng cửa; không Hợp đồng đường truyền; không máy chủ. Đoàn lập biên bản đối với hành vi vi phạm của dịch vụ và không cho phép hoạt động.

4. Nguyễn Thị Tuyết Như - ấp Trinh Phụ xã Long Thới, do bà Lê Thị Thủy, làm chủ. Dịch vụ có 10 máy, không giấy phép kinh doanh; không hợp đồng đường truyền; không nội qui, không bảng giá, không bình chữa cháy, không nội qui phòng cháy chữa cháy, không tiêu lệnh phòng cháy, không niêm yết giờ mở đóng cửa; không chứng chỉ tin học, dịch vụ cách trường THCS Long Thới 100 mét. Đoàn lập biên bản đối với hành vi vi phạm của dịch vụ và không cho phép hoạt động.

5. Lư Hoàng Nhựt - ấp Trinh Phụ xã Long Thới. Dịch vụ có 15 máy, dịch vụ cách trường THCS Long Thới 80 mét. Đoàn lập biên bản đối với hành vi vi phạm của dịch vụ và không cho phép hoạt động.

6. Ông Trần Duy Linh - ấp Chợ, xã Tân Hùng, dịch vụ có 16 máy, dịch vụ này không có hợp đồng đường truyền Internet, không niêm yết: Sơ đồ phòng máy, Nội quy phòng máy, Giờ mở đóng cửa, Bảng giá. Đoàn đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Duy Linh.

Khi kiểm tra hầu hết các dịch vụ không có bảng hiệu và vi phạm khoản cách không đảm bảo cách trường học (*tính từ Trường Tiểu học trở lên*) 200m. Đoàn thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh đã lập biên bản đối với các trường hợp này và yêu cầu ngưng không cho các dịch vụ trên hoạt động để chờ xử lý.

Tiếp tục ngày 26/3/2013 Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiểu Cần kiểm tra lần hai đối với các dịch vụ game online này và một số điểm khác trên địa bàn huyện Tiểu Cần.

1. Ông Trang Văn Đẩu - ấp Ngãi Trung, xã Tập Ngãi, hiện vẫn còn 2 máy đang hoạt động. Đoàn lập biên bản và yêu cầu hộ gia đình viết cam kết không tiếp tục hoạt động hình thức kinh doanh dịch vụ game online.

2. Bà Phạm Thị Huyền Thi - ấp Ngãi Trung xã Tập Ngãi, hiện vẫn còn 2 máy nhưng khi đoàn kiểm tra thì không có hoạt động.

3. Ông Nguyễn Phước Trường - ấp Ngãi Trung, xã Tập Ngãi, cơ sở này nằm cạnh bên công trường Tiểu học Tập Ngãi B. Trước đây, Đoàn đã kiểm tra và lập biên bản đối với hành vi vi phạm của dịch vụ và không cho phép hoạt động. Nhưng hiện vẫn còn 2 máy đang hoạt động kinh doanh. Đoàn đã lập biên bản và yêu cầu hộ gia đình viết cam kết không tiếp tục hoạt động kinh doanh dịch vụ game online.

4. Ông Nguyễn Xuân Phi - ấp Ngãi Hưng, xã Ngãi Hùng, dịch vụ có 10 máy. Qua kiểm tra dịch vụ không niêm yết các văn bản theo qui định như: sơ đồ phòng máy, giờ mở đóng cửa và bảng giá. Đoàn đã lập biên bản và yêu cầu bổ sung những văn bản còn thiếu.

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - ấp Ngãi Hưng, xã Ngãi Hùng, dịch vụ có 09 máy. Dịch vụ còn thiếu nội quy phòng máy. Đoàn đã lập biên bản và yêu cầu bổ sung nội quy phòng máy (Trích điều 6 và điều 12 của Nghị định 97).

6. Ông Trần Duy Linh - ấp Chợ, xã Tân Hùng, dịch vụ có 16 máy. Qua kiểm tra dịch vụ chưa xuất trình được Giấy phép kinh doanh, được chứng chỉ tin học (Chỉ có giấy phô tô). Đồng thời dịch vụ này không có hợp đồng đường truyền Internet với Viễn thông không rõ lý do, không niêm yết: Sơ đồ phòng máy, Nội quy phòng máy, Giờ mở đóng cửa, Bảng giá. Đoàn đã lập biên bản và yêu cầu ngày 29/3/2013 hộ kinh doanh mang tất cả hồ sơ gốc và văn bản giải trình của Viễn Thông Tiểu Cần lý do không hợp đồng đường truyền với hộ gia đình lên Phòng Thanh tra - Sở Thông tin và Truyền thông để làm việc.

Trên đây là báo cáo tình hình các cơ sở tôn giáo và người dân đang sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) Và công tác kiểm tra các dịch vụ game online gần trường học trên địa bàn huyện Tiểu Cần phòng Văn hóa và Thông tin huyện xin báo cáo Ủy ban nhân dân huyện sở Thông tin Truyền thông nắm chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và truyền thông (thay b/c);
- UBND huyện (thay b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TRƯỞNG PHÒNG



Đinh Văn Trường